


ต้ังอยู่ บ.ผาต้ัง หมู่ 14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น เดิมเป็นพ้ืนท่ีท่ี
รัฐบาลจัดสรรให้ทหารจีนสังกัดกองพล 93 มาต้ังถ่ินฐาน เช่นเดียว
กับท่ีดอยแม่สลอง และยังเป็นชุมชนชาวจีนฮ่อ ชาวเขาเผ่าม้ง และ
เย้า ภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของทหารกองพล 93 ท่ีวางกำลังเป็น
กองร้อยกระจายกำลังไปตามสันดอยต่างๆ  เน่ืองจากบริเวณดอยผาต้ัง
มีช่องเขาท่ีใช้ผ่านเข้าออกไปยังประเทศลาวเพียงช่องทางเดียว เรียกว่า
ช่องประตูผาบ่อง ส่วนด้านอ่ืนของดอยผาหม่นเป็นหน้าผาสูงชันไม่
สามารถผ่านเข้าออกได้ ท่ีน่ีจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมรภูมิดอย
ผาหม่นทหารสังกัดกองพล 93 ได้เข้าเป็นอาสาสมัครร่วมรบเคียงบ่า
เคียงไหล่กับทหารไทย เม่ือสถานการณ์คล่ีคลายมาตรการควบคุมทหาร
จีนเหล่าน้ีก็ผ่อนปรนลงและเปิดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงชาวเขาท่ีต้ัง
ถ่ินฐานอยู่บนเทือกดอยผาหม่นมีอาชีพด้านเกษตรกรรมปลูกดอกไม้
เมืองหนาว สาล่ี ท้อ และชา เหนือหมู่บ้านเป็นจุดสูงสุดลักษณะเป็น
สันเขาคดเค้ียวมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน ในช่วงเช้ามีทะเลหมอกท่ี
สวยงาม ในหน้าหนาวดอกนางพญาเสือโคร่งจะบานสะพร่ัง ดอยผาต้ัง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวชมทะเลหมอกท่ีข้ึนช่ือของ จ.เชียงราย มานมนานแต่
การเดินทางค่อนข้างยากลำบาก

จุดชมทะเลหมอก จุดชมทิวทัศน์ยอดดอยผาต้ังท่ีสวย
ท่ีสุด อยู่ท่ียอดเนิน 103 เพราะเดิมอยู่ในความดูแลของกองร้อย
ท่ี 103 เป็นยอดดอยสูงประมาณ 1,800 ม. จากระดับน้ำทะเล
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกของฝ่ังลาวในช่วงเช้าจะปกคลุมด้วย
ทะเลหมอกท่ีกำเนิดจากแม่น้ำโขงในเขตลาว ก่อนถึงยอดเนิน 103
จะมีช่องเขาเรียกว่าช่องประตูผาบ่องเป็นช่องเขาท่ีเป็นทางเดินเท้า
ผ่านไปยังประเทศลาวท่ีเคยมีการสู้รบดุเดือดในสมรภูมิดอยผาหม่น

การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.เชียงของใช้เส้นทางเชียงของ

-เทิง จากน้ันเข้าทางหลวงหมายเลข 1155 ผ่าน อ.เวียงแก่น
ไปจนถึงหลัก กม.52 เล้ียวซ้ายท่ีสามแยกบ้านปางหัด ไปตาม
ถนนข้ึนดอยผาต้ัง ระยะทาง 15 กม. สภาพถนนเป็นทางลาดยาง
แต่มีหลุมบ่อ และสูงชันควรใช้รถกระบะแรงดีหรือรถขับเคล่ือน
ส่ีล้อเท่าน้ัน เม่ือถึงบ้านผาต้ังจะพบสามแยกให้เล้ียวซ้ายเข้าทาง
หลวงหมายเลข 1093 (ไปภูช้ีฟ้า) ประมาณ 1 กม. มีทางแยก
ซ้ายมือข้ึนดอยชันไปยังจุดชมวิวดอยผาต้ังบนยอดเนิน 103 และ
ช่องประตูผาบ่องระยะทาง 1.5 กม. ถนนส้ินสุดท่ีฐาน ตชด. ต้อง
เดินเท้าข้ึนเนิน เพ่ือชมทิวทัศน์อีก 200 ม.

รถประจำทาง มีรถสองแถวใหญ่สีน้ำเงินสายเชียงของ
-ผาต้ัง ท่ารถอยู่ท่ีป๊ัมเอสโซ่ใกล้บ้านหาดไคร้ ค่าโดยสาร 60 บาท
มีรถวันละ 2 เท่ียว เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. ใช้เวลา
เดินทาง 2-3 ช่ัวโมง สำหรับนักท่องเท่ียวสนใจพักแรมก็สามารถ
ติดต่อล่วงหน้าได้ ซึ่งที่นี่เขามีบริการให้กับนักท่องเที่ยวทั้งที่
พ ักแบบกางเต ้นท ์พ ักแรมและท ี ่พ ักแบบเกสต ์ เฮ ้ าท ์
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ท ี ่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ โทร. (053) 918-265, (053) 951-983.



เริ่มเข้าหน้าหนาวกันแล้วแสดงว่า
ฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวกำลังจะมาถึง
ความคึกคัก ความสนุกสนาน ผู้คนมาก
มายจากหลายที่หลายภาษาจะมาเยี่ยม
เยือนเชียงราย มาช่ืนชมกับความสวยงาม
ของธรรมชาติ และความงดงามของศิลป
วัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันเน่ินนาน







หมายเหตุ :
อักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      ให้กำหนดไว้ดังน้ี
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        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

เราในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของดินแดน
ล้านนาแห่งน้ี...พร้อมแล้วครับท่ีจะเป็นเจ้าบ้าน
ท่ีดีรอต้อนรับท่านท้ังหลาย ในบรรยากาศฟ้า
หลังฝนเช่นน้ี
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เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2549ท่ีผ่านมาทางมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง
ได้มีการจัดการเลือกต้ังสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษาข้ึนมาผู้ท่ีได้รับ
คะแนนสูงสุด คือ นายอรรถพล วงษา ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
สำนักวิชานิติศาสตร์ เป็นประธานสภานักศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ.2550
และในปีน้ีสภานักศึกษาได้แบ่งการทำงานออกเป็นหลายฝ่ายเร่ิมต้ังแต่
การแบ่งรองประธานสภาออกเป็น 2 คน ได้แก่ รองประธานคนท่ี 1คือ
นายธงชัย อินใจวงค์ ทำหน้าท่ีดูแลฝ่าย 3 ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายพิทักษ์สิทธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู ้ตรวจสอบการเง ินสภานักศึกษา
ส่วนรองประธานคนที่ 2 คือ นางสาวอุดมรัตน์ สามสี ทำหน้าที่
ดูแลฝ่าย 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายงบประมาณ และพิจารณาโครงการ
ฝ่ายติดตามผล และประเมินผล

ฝ่ายต่างๆ ในสภานักศึกษาได้แบ่งหน้าท่ีการทำงานออกเป็น
ระบบ ส่วนในระบบใหญ่ๆ แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายท่ี 1  ฝ่าย
พิทักษ์สิทธ์ิ ซ่ึงมีนายมลวรรษ สร้อยมะลิลา เป็นประธานฝ่ายทำหน้าท่ี
พิทักษ์สิทธ์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือดูแลความเสียหายท่ีอาจ

จะเกิดข้ึนกับนักศึกษาได้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ซ่ึงมีนางสาวชลธิชา
กรมไทยสง เป็นประธานฝ่าย ทำหน้าที่ดูแลวารสารของสภานัก
ศึกษา จัดทำเว็บไซต์ รวมถึงแจ้งข้อมูลของสภานักศึกษาให้
ภายนอก ได้รับทราบ ฝ่ายผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษาซ่ึงมี
นางสาวอนงค์ ป่ิวคำ เป็นประธานฝ่าย ทำหน้าท่ีดูแลเร่ืองเงินของ
สภานักศึกษาทุกกิจกรรม ฝ่ายงบประมาณ และพิจารณา โครงการ
ซ่ึงมีนายทนง เผ่ืออ้วน เป็นประธานฝ่าย ทำหน้าท่ีจัดหาราคากลาง
สินค้าชนิดต่างๆ รวมทั้งพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ชมรมแต่ละ
ชมรมเสนอ ฝ่ายสุดท้าย ฝ่ายติดตามผล และประเมินผล ซึ่งมี
นายวิษณุ มณีรัตน์ เป็นประธานฝ่ายทำหน้าท่ีติดตามกิจกรรม และ
ประเมินผลกิจกรรมของชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ส่วนฝ่าย
ย่อยยังมีอีกมากมาย เพราะทางสภาต้องทำงานควบคุมกิจกรรมทุก
ฝ่ายมิให้ขาดตกบกพร่องเด็ดขาด และน่ีก็คือ รูปแบบสภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2550

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้แบ่งการบริหารงานวิชา
การเป็น 8 สำนักวิชา โดยเปิดสอนระดับอนุปริญญา 1 หลักสูตร
ปริญญาตรี 22 หลักสูตร ปริญญาโท 15 หลักสูตร และปริญญาเอก
5 หลักสูตร มีนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก
จำนวนท้ังส้ิน 6,430 คน ในขณะท่ีได้ผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมใน
ช่วงปี 2545-2548 ในระดับปริญญาตรี 1,036 คน และระดับ
ปริญญาโท 153 คน

จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เม่ือเดือน ก.พ.
พ.ศ.2549 ผลปรากฏว่าร้อยละ 82.7% มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ 12.7%
และอีก 4.6% อยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะทำงานหรือเรียนต่อ นางเพ็ญทิพา
วรอาคม หัวหน้าส่วนจัดหางาน และฝึกงานของนักศึกษา มฟล. กล่าวว่า
ส่วนจัดหางานฯ มฟล. มีหน้าท่ีหลักในการจัดหา และประสานสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีรายวิชาฝึกประสบการณ์ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ต้องการจะไปฝึกประสบการณ์ นอกจากน้ีแล้วยังดูแล
การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1, 2 และ 3 ในช่วงปิดภาคเรียน
โดยได้จัดห้องให้คำปรึกษาด้านการหาสถานที่ฝึกงานโดยใช้ชื่อว่า
“ห้องสมุดสหกิจศึกษา” ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาท่ี

ส่วนจัดหางานฯมฟล. การันตีบัณฑิตมีงานทำ
เข้ามาขอใช้บริการและใช้เป็นสถานท่ีจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการ
และรายงานของนักศึกษาท่ีผ่านการฝึกงานแล้ว โดยจัดแยกเก็บตาม
สาขาวิชา ท้ังน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับรุ่นน้องในการหาสถานท่ีฝึกงาน

สำหรับเสียงตอบรับของหน่วยงานราชการหรือสถาน
ประกอบการเอกชนท่ีรับนักศึกษาของ มฟล. ไปฝึกประสบการณ์ท้ัง
ภาคฤดูร้อน และการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาปีท่ี 4 เป็นท่ี
น่ายินดีว่าทุกแห่งช่ืนชม และต้องการให้นักศึกษา มฟล. ไปฝึกงาน
ด้วยในทุกปี และยังต้องการนักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ ไปฝึกงานในช่วง
ปิดภาคเรียน

�บัณฑิตของ มฟล. เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ี
ต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันเป็นอย่างมาก เหตุเพราะ
บัณฑิต มฟล. เป็นบุคคลซ่ึงมีความรู้ในวิชาท่ีเรียนมา อีกท้ังมีความ
สามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี ตรงจุดน้ีทำให้บัณฑิตของ มฟล. ได้เปรียบในการทำงาน
และทำให้ผู้ประกอบการพึงพอใจบัณฑิตของ มฟล. เป็นอย่างมาก”
นางเพ็ญทิพากล่าวท้ิงท้าย

สภานักนักศึกษา มฟล.







มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอบรมเครือข่ายสถานศึกษาด้วยภูมิปัญญาด้านสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุน เพ่ือเชียงรายเป็นเมืองสุขภาวะย่ังยืน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดอบรมครูผู้ดูแลสุขภาพประจำ
โรงเรียนในทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษากว่า 80 คน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายขานรับสนับสนุนเต็มท่ี หวังร่วมกันสร้างเครือข่ายสถาน
ศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ ส่งผล
ประชาชนเชียงรายอยู่ดีมีสุขคุณภาพชีวิตดีเป็นเมืองแห่งสุขภาวะย่ังยืน

นายแพทย์สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยา-
ศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า สำนักวิชาวิทยา-
ศาสตร์สุขภาพ กำหนดจัดโครงการอบรมเครือข่ายสถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแก่ครูผู้รับผิดชอบ
ด้านสุขภาพในโรงเรียน จำนวน 80 คน จาก 4 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 โดยการสนับสนุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายเพ่ือสร้างเครือข่ายสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพของจังหวัดเชียงราย  และอบรม
ให้ความรู้ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(Change agent) การใช้ประโยชน์จากทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ด้านสุขภาพมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตลอดจน
นำความรู ้ท ี ่ ได ้ไปประยุกต์ใช ้ในการเร ียนการสอนส่งเสร ิม
พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนได้

การอบรมคร้ังน้ี จะมุ่งเน้นเพ่ิมพูนความรู้ การใช้ประโยชน์
จากภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันจัดทำ
เครือข่ายสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
สุขภาพ จังหวัดเชียงราย และระดมสมองเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
เครือข่ายส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน

สุขภาพ รวมท้ังร่วมกันจัดทำโครงการเสนอขอเพ่ือรับการสนับสนุน
งบประมาณในปีงบประมาณ 2550 รองรับแผนงานโครงการของ
สถานศึกษาในเครือข่ายแบ่งตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณ
คุณรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ี
เล็งเห็นความสำคัญ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการอบรมดังกล่าวแก่
ครูผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพในโรงเรียนท่ีสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย โครงการน้ียังจะช่วยส่งเสริมพัฒนาสถาบันการศึกษาให้
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ปรับตัวรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านสุขภาพมา
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนน้ันๆ ได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยายน เวลา 18.00 ณ อาคาร
D1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่วนพัฒนานักศึกษาได้จ ัด
กิจกรรมธรรมะชำระใจ ครั้งที่ 3 โดยได้นิมนต์พระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธี ป.ธ.9 (ว.วชิรเมธี) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กรุงเทพฯ พระนักเทศน์ช่ือดัง และมีผลงานเขียนหนังสือธรรมะ
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ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักมากมาย อาทิเช่น ธรรมมะหลับสบาย ธรรมะดับร้อน
และธรรมะติดปีก เป็นต้น มาบรรยายธรรมเร่ือง �ฝากรักไว้ใน
อ้อมอกแม่� โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ พร้อมด้วยผู้บริหาร
คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน
และพระภิกษุสงฆ์ เข้าร่วมฟังอย่างคับค่ัง

   





ในแต่ละปี มฟล. จะเปิดกว้างรับสมัครนักศึกษาจากท่ัว
ท้ังประเทศ โดยเฉพาะกับนักเรียนท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย
โดยนายประดิษฐ์ หม่อมศรี หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา กล่าวว่า
ในปีการศึกษา 2549 มีนักศึกษาทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน
2,015 คน ในจำนวนน้ีเป็นนักศึกษาท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด
เชียงรายจำนวน 477 คน คิดเป็น 23.67% ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้
และการเปิดรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาใน มฟล. ตามโครงการ
รับนักเรียนโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในปีการศึกษา
2550 ซ่ึงประกาศผลไปแล้วน้ัน มีนักเรียนภาคเหนือสมัครจำนวน
1,528 คน และมีสิทธ์ิเข้าศึกษาใน มฟล. จำนวน 743 คน โดย
นักเรียนในจังหวัดเชียงรายย่ืนใบสมัคร และมีสิทธ์ิเข้าศึกษามาก
ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งถึง 139 คน รองลงมาจังหวัดลำปาง
115 คน และจังหวัดเชียงใหม่ 109 คน ตามลำดับ

�ดังจะเห็นได้ว่านักเรียนในจังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญ
กับ มฟล. เป็นจำนวนมาก แต่ท้ังน้ีนักเรียนบางส่วนมีความวิตกกังวล
เก่ียวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษ
จึงทำให้มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยหันไปสมัครเรียนกับสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นๆ ในภาคเหนือแทน  ซึ่งตรงจุดนี้มหาวิทยาลัยได้จัด
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยจัดค่ายภาษาอังกฤษ และ
จัดให้มีการเรียนปรับความรู้พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ทุกคน
โดยนักศึกษาที่เข้าค่ายและเรียนปรับความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว
โดยเฉล่ียมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีข้ึน จึงอยากจะบอกนักเรียน
ท่ีกำลังวิตกกังวลด้านการเรียนของ มฟล. ท่ีเป็นภาษาอังกฤษว่าไม่
น่ากลัว และไม่ยากอย่างท่ีคิด เพราะในปัจจุบันผู้ท่ีรู้ภาษาและไอที
จะเป็นผู้ท่ีได้เปรียบด้านการทำงาน และท่ี มฟล. เราสอนให้บัณฑิต
ของเรามีท้ังสองด้านน้ี� นายประดิษฐ์ กล่าวท้ิงท้าย
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ดร.รัทนา ธาพา อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่าตนมีแนวคิดท่ีจะศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนผีเสื้อเพื่อประโยชน์ต่อสภาพ
แวดล้อมตามธรรมชาติ และสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในเชิง
พาณิชย์ ท้ังน้ี จะเห็นว่าผีเส้ือมีจำนวนน้อยลง แม้แต่ในพ้ืนท่ี
ป่าเขาท่ีมีต้นไม้ ดอกไม้จำนวนมากๆ ส่วนในตัวเมืองไม่ต้อง
พูดถึงทำให้สถานท่ีท่องเท่ียวท้ังอุทยานดอกไม้ สวนสัตว์ต่างๆ
ต้องสั่งซื้อผีเสื้อเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม สาเหตุที่จำนวน
ผีเส้ือลดลงเกิดจากสารเคมีฆ่าแมลงท่ีถูกพ่นในต้นไม้ ดอกไม้
ขาดสารอาหารท่ีเหมาะสม  ภาวะอุณหภูมิของโลกท่ีร้อนข้ึน
ทำให้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้  ทั้งนี้ ในหลายประเทศ เช่น
แอฟริกา  คอสตาริกา  ปาปัวนิวกินี ฯลฯ จากเดิมท่ีชาวบ้าน
มีฐานะยากจน  ปัจจุบันมีฐานะดีข้ึนจากการเก็บผีเส้ือขายให้
กับสหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศส  อังกฤษ  เป็นต้น  ซ่ึงราคาขาย
อยู่ประมาณตัวละ 25-35 เซ็นต์  บางพันธ์ุขายได้ตัวละ 1
ดอลลาร์สหรัฐ  สร้างรายได้ให้กับประเทศเหล่าน้ีไม่น้อย
              �การศึกษาวิจัยจะเร่ิมจากการหาพ้ืนท่ีในการเพาะ
เล้ียงผีเส้ือ เพ่ือเก็บข้อมูลถึงปัจจัยต่างๆ ในการเพาะผีเส้ือ
ต้ังแต่ปลูกดอกไม้ให้ผีเส้ือออกไข่  ศึกษาวงจรชีวิต  พ้ืนท่ี
และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  งานวิจัยดังกล่าวสามารถสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กับชาวบ้าน  เพราะผีเส้ือน้ันนอกจากจะเป็นวงจร
ชีวิตของธรรมชาติแล้ว  ยังเป็นส่วนหน่ึงท่ีสำคัญสำหรับการ
ศึกษา  การท่องเท่ียว  และสร้างเป็นธุรกิจผีเส้ือได้  เท่าท่ีทราบ
เวลาน้ีไทยยังไม่มีการทำอย่างจริงจัง  อย่างไรก็ตาม ขณะน้ี
กำลังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลการวิจัย  คาดว่าจะเร่ิมดำเนิน
การวิจัยได้ในปี 2550� ดร. รัทนา กล่าว
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อาจารย์สุดศิริ รุ่งเรือง อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ
ให้สัมภาษณ์ว่า เห็นด้วยกับทางมหาวิทยาลัยท่ีจัดให้มีการซ้อมสอน
เพราะอาจารย์ที่เพิ่งจะมารับหน้าที่สอนที่มหาวิทยาลัยจะได้มีการ
ปรับตัว และโดยปกติแล้ว การสอนจะสอนแต่นักศึกษาทำให้ผลตอบ
รับด้านการสอนของอาจารย์ออกมาไม่ชัดเจน แต่ถ้ามีอาจารย์ด้วยกัน
มานั่งฟัง และช่วยประเมินชี้จุดบกพร่องก็จะทำให้เรามีการแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีข้ึน

ต่อข้อคำถามท่ีว่าการสอนใน มฟล. เป็นอย่างไร อ.สุดศิริ
กล่าวว่า พยายามสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ เพราะวิชาท่ีสอน
ค่อนข้างยาก (วิชาองค์กรและการจัดการ, การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ, การจัดการธุรกิจนำเข้า และส่งออก) ต้องพยายามแทรก
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย และบางคร้ังก็ต้องมีการขออนุญาตแปลเป็น
ภาษาไทยบ้างในบางคำบางประโยค ซึ่งถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องก็จะทำ
ให้เรียนไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดได้ และอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเปิด
Office Hour ให้คำปรึกษาเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่เข้าใจ
ในห้องเรียน ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยนักศึกษาได้

ด้านอาจารย์น้องใหม่ อาจารย์มัชฌิมา โชติพันธ์ุวิทยากุล
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ในภาคเรียนท่ี 2 ของ
ปีการศึกษา 2549 จะเป็นเทอมแรกของการสอนใน มฟล. รู้สึกต่ืนเต้น
มาก แต่ว่ามีกำลังใจดี สำหรับโครงการซ้อมสอนท่ีทางมหาวิทยาลัย
จัดข้ึนเป็นโครงการท่ีดีมากๆ เพราะสามารถช่วยให้อาจารย์โดยเฉพาะ
อาจารย์ใหม่ได้มีโอกาสทดลองสอน และได้รับคำช้ีแนะจากอาจารย์
ผู้มีประสบการณ์ ซ่ึงจะช่วยด้านการพัฒนาเทคนิค วิธีการสอน และ
ส่ือท่ีจะนำมาใช้ให้ได้ประสิทธิภาพมากข้ึน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อหลักในการเรียน ตามแนวคิดของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดี ผู้ซึ่งเล็งเห็นว่าหากนักศึกษาของ มฟล. เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก็ย่อมจะทำให้ได้เปรียบด้านการแข่งขัน
ในตลาดแรงงาน และมีโอกาสมุ่งสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพสูง

สำหรับอาจารย์ผู้สอน การสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนัก
ศึกษาไทย นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้และเทคนิคการสอน
การผลิตส่ือการสอน ตลอดจนอุปกรณ์ และความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการถ่ายทอดข้อมูล  ความรู้  ความคิด  และ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน และผู้สอน ซ่ึงท้ังหมดน้ี
ล้วนเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างแรงบันดาลใจ
กระตุ้นความใส่ใจให้เกิดสัมฤทธ์ิผลในการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังน้ัน
ส่วนการเจ้าหน้าที ่จึงได้จัดโครงการ �การซ้อมใหญ่การสอน
เป็นภาษาอังกฤษ� เพื ่อให้อาจารย์แต่ละท่านได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และเทคนิคการสอนให้แก่กัน ภายใต้การดูแล
และประเมินผลโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ที่ปรึกษา
อธิการบดี มฟล.

ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าว
ว่ากระทรวงศึกษาฯ ของจีนจัดสำนักงานใหญ่
สถาบันขงจื้อที่กรุงปักกิ่ง และมอบหมาย
ให้จัดตั ้งสถาบันขงจื ้อในประเทศต่างๆ
ประมาณ 100 แห่งท่ัวโลก เพือ่พฒันาการ
เรียนการสอนภาษาจีนและเผยแพร่วัฒน
ธรรมจีน ในส่วนของประเทศไทย จะจัดตั้ง
สถาบันขงจ้ีอข้ึน 12 แห่งท่ัวประเทศ รวมถึง
ท่ี มฟล. ด้วย โดย มฟล.ได้รับความร่วมมือ
จากม.เซ่ียะเหมิน จัดต้ังสถาบันขงจ้ือข้ึนเพ่ือ
เน้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษา

จีนเป็นหลัก  คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
มกราคม 2550

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด
จัดสัมมนาปรัชญาขงจ้ือเร่ือง �ม่ันใจ  ม่ันคง
สู่อนาคตด้วยปรัชญาขงจ้ือ� ในวันท่ี 4 พ.ย.น้ี
เวลา 12.00 � 17.00 น. ณ หอประชุม
สมเด็จย่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจถึงปรัชญาขงจื้อ และนำไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจำวันซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ มฟล.
ได้รับเกียรติจากนักวิชาการจีนจากมหาวิทยาลัย
ท่ีมีช่ือเสียงร่วมบรรยายพิเศษผู้สนใจร่วมสัมมนา

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อสำรองท่ีน่ังท่ี
โทร. 0-5391-6392









สกว. รุกสร้างธนาคารข้อมูลท่องเท่ียว-ลุยป๊ัมนักวิจัยรุ่นใหม่
เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคมท่ีผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(มฟล.)ได้จัดให้มีการประชุมรายงานการวิจัยชุดโครงการธนาคาร
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
โดย รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ มฟล. กล่าวตอนหน่ึงในฐานะประธานเปิดประชุมว่า งานวิจัย
ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมา มฟล. ได้
สนับสนุนให้อาจารย์ และนักศึกษาทำงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองด้วยทุน
ของ มฟล. และทุนสนับสนุนจากภายนอก ท้ังน้ี เพ่ือนำผลของการวิจัย
นำไปใช้ในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที ่ ตลอดจนเป็นข้อมูลใน
การกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นอีกด้านหนึ่งที่ควรจะมีการศึกษา
วิจัยเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้จัดการวิจัยการพัฒนาและการจัด
การท่องเท่ียวเชิงพ้ืนท่ี สำนักประสานงานการพัฒนา และจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เปิดเผยว่า การท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีเจริญเติบโต และสร้างราย
ได้ให้กับประเทศไทย โดยเฉลี ่ยมีการเติบโตปีละ 7.8 % แต่
การท่องเที ่ยวก็ส่งผลกระทบในแง่ลบที่ไม่ได้เกิดขึ ้นเฉพาะจาก
นักท่องเที่ยว แต่ยังเกิดจากแหล่งท่องเที่ยวที่ขาดเข็มทิศในการ
กำหนดทิศทาง ดังนั้น สกว. จึงได้จัดให้มีโครงการ ธนาคารข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาและจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน เพ่ือเป็นมันสมอง
และเข็มทิศที่จะพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน โดยมันสมอง
ดังกล่าวเกิดจากการศึกษาวิจัยที่ สกว. ได้จัดทุนสนับสนุนให้กับ
นักวิจัยในการศึกษาวิจัยข้อมูล จากน้ันจะนำผลงานวิจัยดังกล่าวบรรจุ
ในธนาคารข้อมูล เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง สามารถนำไปใช้สู่การปฎิบัติจริงในการกำหนดยุทธศาสตร์
พัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

ดร.เทิดชาย กล่าวว่า ข้อมูลการวิจัยได้มีการแบ่งเป็นระดับ
พ้ืนท่ี ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซ่ึงในระดับพ้ืนท่ีน้ันจะแยก
ออกเป็นกลุ่มอันดามัน กลุ่มล้านนา กลุ่มอีสานใต้ และกลุ่มบูรพา
ท่ีผ่านมาได้ดำเนินการในกลุ่มอันดามันไปแล้ว ขณะน้ีกำลังดำเนินการ
ในกลุ่มล้านนา ระยะท่ี 1 โดยดำเนินการใน จ.เชียงรายเป็นแห่งแรก
ภายใต้โจทย์ท่ีว่า “บริบทฐานรากการพัฒนา และจัดการการท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงราย” มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วิทยาลัยอาชีว
ศึกษาเชียงราย ร่วมเสนอผลงานจำนวนมาก แต่มีผู้ผ่านการพิจารณา
จำนวน 28 โครงการ คาดว่าภายใน 2-3 เดือนงานวิจัยดังกล่าวจะ
เสร็จสมบูรณ์ และสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้

รศ.ร.อ.ชูวิทย์ สุจฉายา จากภาควิชาการออกแบบ และ
วางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย กล่าวว่า โครงการของ
สกว. ดังกล่าว จะเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ีเพ่ือการศึกษา
และนำข้อมูลการวิจัยไปสู่การวางแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีจนถึง
ระดับประเทศท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริง ท่ีสำคัญสถาบันอุดม
ศึกษายังได้สร้างปฎิสัมพันธ์กับชุมชนในพ้ืนท่ี ท้ังน้ี งานวิจัยถือเป็น
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา แต่ท่ีผ่านมาต้องยอมรับว่าการ
นำผลงานวิจัยไปใช้ทางปฎิบัติยังไม่เกิดผล ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ภาพรวมของประเทศด้วยท่ียังไม่ค่อยนำไปใช้ และไม่ได้ถูกย่อย
ไปใช้ในพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง อย่างไรก็ตาม นักวิจัยรุ่นใหม่น้ัน มีความ
ต้ังใจในการทำงาน มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล การเข้า
ถึงพ้ืนท่ี แต่ยังขาดการตกผลึกท่ีเป็นการมองรอบด้าน แต่ถือเป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีดีในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป

รศ. ดร. อรพิน  ภูมิภทร  คณบดี
สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มฟล.
จ.เชียงราย กล่าวว่า  จากการท่ีการวิจัยและ
การบริหารวิชาการเป็นอีกหน่ึงภารกิจหลัก
ของ มฟล. โดยเฉพาะคณะอุตสาหกรรม
การเกษตร  ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนที่ผูกพันกับการเกษตรมานาน
ดังน้ันท่ีผ่านมา ทางสำนักฯ จึงได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมให้ฃำแนะนำ และฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและแม่บ้านในพ้ืนท่ีต่างๆ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลที่ อ.พาน
จ.เชียงราย  ซ่ึงได้มาขอให้ทางสำนักฯ ช่วย
หาทางแก้ปัญหาผลผลิตปลานิลท่ีมีต้นทุน
การผลิตสูงข้ึน  โดยเฉพาะค่าอาหารปลาท่ี
แพงข้ึน  ทางสำนักฯ จึงให้คำแนะนำโดย

 ⌫

ให้มีการแปลรูปปลานิลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม อาทิ
ปลายอสมุนไพรปลานิลซึ่งกลุ่มแม่บ้านจำนวน
หน่ึงได้ทำอยู่แล้ว แต่ยังเป็นแค่อุตสาหกรรม
ในครัวเรือนท่ียังไม่ฃ่อยแพร่หลาย ในปัจจุบัน
คนไทยได้หันมานิยมบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ
มากข้ึน

รศ. ดร. อรพิน กล่าวต่อไปว่า เม่ือปี
ท่ีแล้วทางสำนักฯ ได้เฃยเสนอโครงการพัฒนา
ผลิตปลายอสมุนไพร ปลานิล  และการเก็บรักษา
เพ่ือขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 1.5 แสนบาท
ซ่ึงถือเป็นสัดส่วน 70 % ของเงินลงทุนท้ังหมด
ส่วนอีก30 % ทางผู้ประกอบการจะออกเอง
แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของสกอ.  ดังน้ัน ทาง
สำนักฯ จึงต้องคิดหาช่องทางอ่ืน เพราะยัง

ม่ันใจว่า การผลิตปลายอสมุนไพรปลานิล
สามารถท่ีจะสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ชาวบ้านได้
เป็นอย่างดี  อีกท้ังในพ้ืนท่ีอ.พาน ก็เป็นแหล่ง
เพาะเล้ียงปลานิลท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย
อีกด้วย  จึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีน่าส่งเสริม
ให้อย่างฃรบวงจร

�นอกจากน้ี ทางสำนักฯ ยังมีโครงการ
ท่ีจะดำเนินการอีกหลายเร่ือง เช่น การพัฒนา
หน่อไม้แห้ง และการพัฒนาน้ำสมุนไพร ซ่ึงท้ัง
สองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  มีผู้ประกอบการดำเนิน
การอยู่แล้ว  โดยทางสำนักฯ เพียงแต่เข้าไปช่วย
เหลือด้านวิชาการในการสร้างมูลฃ่าเพ่ิมให้แก่
ผลิตภัณฑ์  นอกจากน้ี ยังจะมีการส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรด ดูแลในรูปของซอส
พริก  รวมถึงการศึกษาวิจัยชาของสถาบันวิจัย
ชาอีกด้วย�  รศ. ดร. อรพิน กล่าว





 

ในที่สุดมหกรรมแห่งการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ และ
เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยก็เดินทางมาถึง สำหรับ
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ �ราชพฤกษ์ 2549� ท่ีจัดข้ึน
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 และในวโรกาสท่ีทรงเจริญ
พระชนมายุ 80 พรรษา ในปี 2550

งานคร้ังน้ีจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 -31
มกราคม 2550  ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่
บนพ้ืนท่ี 470 ไร่ ถือเป็นท่ีรวมสุดยอดความมหัศจรรย์แห่งพรรณไม้
ในพื้นที่เขตร้อนชื้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุดของพรรณไม้กว่า 2,200 ชนิด กว่า
205 ล้านตัน รวมท้ังร่วมประกาศศักยภาพการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรของไทย ด้านพรรณไม้ดอกไม้ประดับ ไม้สมุนไพร พืชสวนครัว
ไม้แปลกหายาก และพืชผลทางการเกษตรสาเวทีตลาดการค้าโลก

ภายในอาณาเขต 470 ไร่ ได้แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 3 ส่วน
คือ 1. สวนพันธ์ุไม้เขตร้อนช้ืนท่ีรวบรวมพืชพรรณไม้ท่ีโดดเด่นของ
ไทยเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่คิดค้นขึ้นโดยภูมิปัญญาไทยเพื่อ
นำเสนอต่อสายตานานาชาติบนพ้ืนท่ีขนาด 80 ไร่ ซ่ึงประกอบด้วย
สวนไม้ผล สวนผัก สวนสมุนไพร สวนไม้น้ำ บึงดอกบัว สวนไม้มงคล
สวนต้นไม้ประจำจังหวัด เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีส่วนการแสดง
ทฤษฎีการเกษตรแบบย่ังยืน สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ท่ีมีสีสันสวยงาม
2. ส่วนนิทรรศการ �หอคำหลวง� ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา
ประยุกต์อันวิจิตรงดงาม ประธานของมหกรรมราชพฤกษ์ 2549
ท่ีภายในได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตรนิทรรศการโครงการหลวง และโครงการ
ตามแนวพระราชดำริต่างๆ โดยนำเสนองานภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ท่ีวิจิตรงดงาม และ 3. สวนนานาชาติภายในอาคาร และนิทรรศการ
แสดงพันธ์ุไม้ภายในอาคาร รวมถึงสวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ภายนอกอาคาร ซ่ึงเป็นท่ีสุดแห่งการรวมใจเป็นหน่ึงของมวลมิตร 32
ประเทศจาก 5 ทวีปท่ัวโลก ซ่ึงได้พร้อมใจกันสร้างสรรค์สวนเฉลิม
พระเกียรติฯ นานาชาติ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายองค์พ่อหลวงของ
ปวงชนชาวไทย

ท้ังน้ี บริษัท บุญรอด บริวเวอร่ี จำกัด เป็นหน่ึงในองค์กร
ภาคเอกชนท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดพ้ืนท่ีในคร้ังน้ี บนพ้ืนท่ีขนาดใหญ่
ที่สุดกว่า 3,100 ตารางเมตร ภายใต้ชื่อ �สวนนิทรรศการชา
เฉลิมพระเกียรติฯ� เพ่ือร่วมสืบสานแนวพระราชดำริเน่ืองจากชาเป็น
หน่ึงในพืชท่ีเหมาะกับการเกษตรบนท่ีสูงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงแนะนำให้ประชาชนทางภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงชาวเขา
เพาะปลูก เพ่ือเป็นพืชเศรษฐกิจทดแทนพืชเสพติดต่างๆ

แม่ฟ้าหลวงกับพืชสวนโลก �สวนนิทรรศการชาเฉลิมพระเกียรติฯ�

มหกรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ

สวนองค์กรฯ

สวนนานาชาติฯ

เรือนไทยส่ีภาค





สำหรับ �สวนนิทรรศการชาเฉลิมพระเกียรติฯ� ของบริษัท
บุญรอด บริวเวอร่ี จำกัด น้ัน โครงการจัดต้ังสถาบันชามหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ( มฟล.) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านข้อมูลวิชาการงานวิจัย
รวมถึงการจัดแสดงชาสายพันธ์ุต่างๆ ท่ีหายาก โดยภายใน งานจะ
ประกอบด้วย 3 พาวิลเลียนหลัก คือ อาคารนิทรรศการชาในโลก
ปัจจุบัน อาคารนิทรรศการชาในโลกอนาคต ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความ
มหัศจรรย์ของชาต้ังแต่อดีต ซ่ึงถูกค้นพบสรรพคุณต่างๆ เพ่ือนำมา
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติในอนาคต รวมทั้งผู้เข้าชม
ทุกท่านจะได้ดื่มด่ำกับรสชาติของชาชั้นเลิศที่ผ่านกระบวนการชง
อย่างถูกต้อง และอีกส่วนสำคัญคือ �อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ�
ซึ่งภายในอาคารจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวคู่กับพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ รวมท้ังพระราชกรณียกิจต่างๆ ท่ีท้ังสองพระองค์
ทรงปฎิบัติมาโดยตลอด เพ่ือให้พสกนิกรของพระองค์ได้กินดีอยู่ดี
ซึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ สามารถมองเห็น �หอคำหลวง�
ในมุมท่ีสวยงาม

ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตรมฟล.ให้สัมภาษณ์ว่า มฟล.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัยเก่ียวกับชา รวมท้ังการหาตัวอย่างชาพันธ์ุ
ต่างๆ ท่ีหายากมาจัดแสดงใน �สวนนิทรรศการชาเฉลิมพระเกียรติฯ�
เน่ืองจาก มฟล.ได้มีโครงการจัดต้ังสถาบันชาข้ึน และมีความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน คือ บริษัท บุญรอด บริวเวอร่ี
จำกัด ในการศึกษาวิจัยพันธ์ุชาต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกจากน้ียังมีนักศึกษามฟล. ร่วม
เป็นยุวทูตในการนำเยีย่มชม และใหข้้อมูลแก่ผู้เข้าชมในสว่นต่างๆ
ของสวนนิทรรศการชาเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย

ท้ังน้ีเม่ือวันศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2549 ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
รมว.เกษตรและสหกรณ์  ได้ให้เกียรติมาเย่ียมชม �สวนนิทรรศการ
ชาเฉลิมพระเกียรติฯ� ซ่ึงคณะผู้บริหาร บริษัท บุญรอด บริวเวอร่ี  จำกัด
ประกอบด้วย คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บริษัท บุญรอด
เทรดด้ิง จำกัด คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท
บุญรอด บริวเวอร่ี จำกัด และคุณนาตาลี เกลโบวา นางงามจักรวาล 2005
ในฐานะ Brand ambassador บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จำกัด ได้ให้
การต้อนรับพร้อมท้ังได้นำคณะส่ือมวลชนเย่ียมชมความงดงามตระ
การตา ของมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ �ราชพฤกษ์
2549�

ตามท่ีรัฐบาลได้กำหนดให้เชียงรายเป็นจังหวัดชาแห่งชาติ
เน่ืองจากมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขา และมีอากาศค่อนข้างเย็นเหมาะ
ท่ีจะปลูกชา โดยในปี พ.ศ.2548 จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนท่ีปลูกชาท้ังส้ิน
จำนวน 52,015 ไร่ ให้ผลผลิต 17,972 ตัน รวมทั้งทางจังหวัด
เชียงรายได้กำหนดให้ชาเป็นพืชเอกลักษณ์ของจังหวัด และ
กำหนดเป้าหมายการปลูกชาให้ได้ 100,000 ไร่ ภายในปี พ.ศ.2551
ทั้งนี้ การบริโภคชาเป็นที่นิยมกันทั่วโลก จึงมีตลาดที่กว้างขวาง
และทวีความนิยมในการบริโภคชามากขึ้นโดยเป็นเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพตลอดจนมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จึงทำให้ชา
และผลิตภัณฑ์จากชามีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเป็นอย่างย่ิง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตระหนักถึงศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของชา และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนคุณค่าของการปลูกชา
ต่อการอนุรักษ์ความชุ่มชื้น และความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกทั้ง
ป้องกัน การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน อันจะเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความย่ังยืนของระบบเกษตรนิเวศน์ และเพ่ือให้สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาระดับชาติ และระดับจังหวัดในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้

จัดต้ังองค์กรเฉพาะกิจ �โครงการจัดต้ังสถาบันชา� เพ่ือบริหารจัดการ
การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมด้านชา และผลิตภัณฑ์จากชาให้บรรลุ
พันธกิจอย่างเป็นรูปธรรมในการเป็นผู้นำทางวิชาการ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดนวัตกรรม ทำให้อุตสาหกรรมชา และผลิตภัณฑ์ของประเทศ
มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้สู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์ของ โครงการจัดตั้งสถาบันชา มฟล. เพื่อ
ศึกษาวิจัย และพัฒนาชาอย่างครบวงจร ตั ้งแต่การคัดเลือก
สายพันธุ์ การเพาะปลูก การเก็บเกี ่ยวการแปรรูป การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การบรรจุภัณฑ์ และการจัดจำหน่าย สร้างเครือข่ายวิจัย
และพัฒนาชา กับสถาบันชาทั่วโลก และทำให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลาง การผลิตชาช้ันนำของโลก
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โครงการจัดตั้งสถาบันชามฟล.







การเรียนท่ี ม.แม่ฟ้าหลวงได้ช่วยในการทำงานอย่างไรบ้าง
ช่วยให้เราเป็นคนเปิดกว้าง และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ทุกเร่ือง

อยู่ตลอดเวลา เป็นคนที่มีความสามารถด้านภาษา และเทคโนโลยี
ซ่ึงการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นส่ิงจำเป็นมาก การท่ีเราได้เรียนรู้
ภาษามาเป็นอย่างดีก็เป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมการทำงานของเรา

ทำไมเม่ือปี 2544 ถึงเลือกเรียนท่ี ม.แม่ฟ้าหลวง
ชอบบรรยากาศของ ม.แม่ฟ้าหลวงค่ะ เพราะว่าตอนน้ันยัง

ไม่รู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้ดีรู้แต่ว่าชอบบรรยากาศ และอากาศที่
เหมาะกับการเรียน เลยอยากมาเรียนท่ีน่ี

บรรยากาศในการเรียนเป็นยังไง
บรรยากาศดี เรียนแบบสบายๆ ไม่ค่อยเครียดมากเท่าไหร่

จะมีเครียดบ้างตอนเร่ิมเรียนอีกคร้ังคือตอนทำวิทยานิพจน์

ทำงานท่ีสถานีวิทยุ 914 ไม่ทราบว่าทำงานในส่วนไหน
ทำงานในส่วนของการวางนโยบาย ดูเร ื ่องการคลัง

งบประมาณบุคลากร ประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภาค 3

ทำไมถึงเลือกเรียนปริญญาโท MPA ท่ีม.แม่ฟ้าหลวง
เพราะว่าเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ปัจจุบันโดยตรง การเรียน

MPA ทำให้เราสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน
เพราะการเรียน MPA จะสอนเราทุกเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับคน การเงิน
การวางแผนงานต่างๆ ตรงน้ีมองว่าเราได้ประโยชน์มาก

อยากจะบอกอะไรกับผู้ท่ีกำลังตัดสินใจจะเรียนปริญญาโทบ้าง
ตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีพ่ีเรียนป.โทอยู่ ก็ได้พูดคุยกับทุกคน

ท่ีได้มีโอกาสเรียนว่าเป็นส่ิงท่ีดีมาก ถ้ามีโอกาส และทุนทรัพย์ก็ควร
ท่ีจะเรียน เพราะการเรียนรู้ทุกอย่างจะเป็นประโยชน์กับตัวของเราเอง
ในอนาคต

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ ท่ีกำลังจะเข้าเรียนท่ี ม.แม่ฟ้าหลวง
และน้องท่ีเรียนอยู่บ้าง

อยากจะบอกน้องๆ ว่าการเรียนด้านวิชาการน้ันสถาบันต่างๆ
ก็คล้ายกัน แต่ว่าบัณฑิตแต่ละคนจบมาแล้วจะเป็นอย่างไรก็ข้ึนอยู่กับ
ตัวของตัวเองด้วยว่าขณะท่ีเรียนเราต้ังใจแค่ไหน รับส่ิงต่างๆ ท่ีอาจารย์
สอนได้มากน้อยเท่าไหร่ ก็ฝากน้องๆ ว่าให้ต้ังใจ และทำให้ดีท่ีสุดค่ะ

Ú.Ÿ.◊²fi§ Ñ̃½Êfi‘fl ªøÍà½ÿøÑÚŁ (á◊÷łÇ)
÷◊fl≥ÑÙØfi ’fl¢flÇfi≤fløÑ°ªøÍÿfl’Úÿfl’øŁ (MPA) øÆłÚ½¿è 1
½¿è½›§flÚªÑ̈ Æ̈≥ÑÚ : ’¶flÚ¿Çfi½‘Æ∑øÍ¨fl‘à’¿‘§ 914

          ’›ÚÑ∑§flÚ Ñ̃ÛÚflæflÃ 3
          ◊ÚłÇ‘≥Ñ²≤fl∑flø½◊flø Ñ̃ÛÚfl
          ∑Ÿ§≥Ñ²≤fl∑flø½◊flø’‚§’Ǽ

Ú.’.æÑÃÃfiÚ¿ ŸǼ ÷ÿø¿ ( Æ̈)̨ ≥ÑÙØfiøÆłÚ½¿è 3
’›ÚÑ∑Çfi≤flÿfiÅªÿfl’øŁ  ’fl¢flÇfi≤flæflÉflŸÑ§∑ÄÉ

øfl‘ä Š́ : 18,000 ≥fl½ (¢ŠŸ÷‚Å Ù 2 ˜.‘. 49)

ปัจจุบันทำงานอยู่ท่ีไหน
ทำอยู่ท่ี บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ เป็นสาขาย่อยส่งเสริมการขายการตลาด ส่วนท่ีจุ๊ทำอยู่คือ
COTTO TILES LIBRARY ซึ่งเป็นเหมือนห้องสมุดแต่ แทนที่
จะมีหนังสือก็เป็นกระเบี้องแทน โดยจะมีกระเบื้องของ COTTO
ตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นล่าสุด เพื่อให้เหล่าสถาปนิก มัณฑนากร และ
เจ้าของบ้านท่ีกำลังมองหากระเบ้ืองลายสวยๆ มาตกแต่งบ้านกันค่ะ





ในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคมที่ผ่านมา หน่วยความ
ร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงได้จัดโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมข้ึนท้ังส้ิน 3 โครงการ
โดยมีผู้ให้ ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

1 ใน 5 ของยุโรป Mr. Vadim Tchijik (วาดิม ทิจิค) มาเป็นผู้ฝึกสอน
โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน ซ่ึงได้เข้าแคมป์

เร่ิมแรกด้วยการร่วมมือ
กับสมาคมฝร่ังเศส-ไทย เชียงราย
จัดโครงการ �อบรมเชิงปฏิบัติการ
ไวโอลิน� ข้ึนในวันท่ี 17-22เม.ย.
49 โดยเชิญนักไวโอลินยอดเย่ียม

ฝึกอบรมการเล่นไวโอลินจาก
Mr.Vadim ณ โรงเรียนดนตรี
สยามกลการเชียงราย และยัง
ได้ร่วมแสดงไวโอลินในงานฟรี
คอนเสิร์ตเม่ือวันท่ี 22 เม.ย. 49
ณ หอประชุมสมเด็จย่าโดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนกว่า
400 คน

หลังจากน้ันในวันท่ี 12-
14 มิถุนายน 49 หน่วยความร่วมมือ
ทางวิชาการฝร่ังเศสฯยังได้จัดสัมมนา
เชิงวิชาการ �The First Franco-
MFLU Seminar: �Changes in Rice

Production Systems and New
Technological Challenges� ณ ห้อง
ประชุมเชียงแสน อาคารสำนัก
งานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติ
จาก Mr. Jacques MORCOS
ผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย (Attache for Scientific
and Higher Education Cooperation) จากสถานทูตฝร่ังเศสประจำ
ประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ซ่ึงงานน้ีมีทีมนักวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยลาโรแชล ประเทศฝร่ังเศส 6 ท่าน และ
นักวิจัยจากศูนย์วิจัยพืชผักเมืองร้อน (CIRAD) ประเทศฝร่ังเศส 1
ท่าน ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการจากหน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติ อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ท่ีส่งตัวแทน
เข้าร่วมกว่า 100 คน

ทางหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ มฟล.
ใคร่ขอขอบคุณผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการให้ การสนับสนุนการจัด
โครงการต่างๆ มา ณ โอกาสนี ้ และหวังว่าใน โครงการ
ต่อๆ ไปก็จะได้รับความสนใจ และ ได้รับการสนับสนุนจาก
ทุกฝ่ายเป็นอย่างดี เช่นในโครงการท่ีผ่านมา

และกิจกรรมสุดท้าย ซึ ่งทางหน่วยความร่วมมือ
ทางวิชาการฝร่ังเศสฯ มุ่งหวังให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านฝรั่งเศส จึงได้จัดโครงการที่มี
ประโยชน์อย่างโครงการ �ฝึกทักษะภาษาฝร่ังเศส ฟัง พูด อ่าน
และเขียน� ข้ึนในวันท่ี 27 มิถุนายน � 21 กรกฎาคม 49 โดยมี
Miss Cline ROLLET  นักศึกษาฝึกงานชาวฝร่ังเศสเป็นวิทยากร
ให้ความรู้กับนักศึกษาหลากหลายสำนักวิชาที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 24 คนด้วยกัน

⌫ 





เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2549 ศูนย์ศึกษาการจัดการทรัพยา
กรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการ
จัดสัมมนาระดับชาติ “การปลูกป่า-สร้างคน” ตามพระปณิธานของ
สมเด็จย่า และเพ่ือให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองตัวอย่างท่ีมีความเขียว
ชอุ่มของพรรณพฤกษ์ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และชุมชน
อย่างย่ังยืน และแท้จริง

คนไทย และคนในลุ่มแม่น้ำโขงต่างพ่ึงพาป่าไม้ในรูปแบบ
ต่างๆ ท้ังโดยทางตรง และโดยทางอ้อมท่ีสำคัญท่ีสุด ผู้คนท่ีอยู่ใกล้
กับป่าต่างเก็บหาพืชทานได้จากป่าแทบทุกวัน ป่าจึงเป็นแหล่งอาหาร
ที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่ราบ และบนภูเขา จึงมี
ความจำ เป็นท่ีจะต้องมีการจัดการแบบย่ังยืน โดยชาวบ้าน และชุมชน
ต่างมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ และให้มีพืชทานได้เพียงพอ
แก่ชุมชน

ผู้คนในลุ่มน้ำโขงต่างมีความรู้พื้นบ้านในเรื่องพืชทานได้
ศ ูนย์ศ ึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับพืชทานได้
ให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน







ผู้บริหารร่วมถ่ายภาพ

ส่ือมวลชนร่วมฟังแถลงข่าว

ชมวิทีทันศ์ครบรอบ 8 ปี





ลักษณะทางชีววิทยา
พืชล้มลุก  สูงประมาณ 10 ซม. มีเหง้าและลำต้นอยู่ใต้ดิน ใบเด่ียว
เรียงสลับตัว  ในระนาบเดียวกัน ใบสีเขียว โคนใบมน รูปขอบขนาน
แกมรูปไข่ กว้าง 4.5-10 ซม. ยาว 15-30 ซม. ขอบใบเรียบ ปลาย
ใบแหลม กลางใบมีเส้นแดง  เป็นร่อง เช่นเดียวกับก้านใบ และกาบ
ใบด้านบน  ด้านล่างใบนูนเป็นสัน ใบมีกล่ินหอมออกรากใต้ดินโดย
แตกออกมาจากหัวเป็นกระจุกเป็นท่ีรวบรวมอาหาร รากยาว 6-10 ซม.
รากอวบ มีรูปทรงกระบอก ปลายเรียวแหลม มีผิวสีน้ำตาลอ่อน เน้ือ
ในสีเหลืองออกดอกเป็นช่ออยู่ระหว่างกาบใบ แต่บานทีละดอก ดอก
มีลักษณะเป็นถุง สีขาว หรือสีม่วงแดง เกสรตัวผู้จะเหมือนกลีบดอก
จนปลายจะมีอับเรณู ท่อเกสรตัวเมียมีขนาดเล็ก และยาวจริงปลาย
จะมีลักษณะคล้ายปากแตรท่ีกลมเกล้ียง และไม่มีขนผลเป็นผลแห้ง
ไม่แตกเม่ือแก่เต็มท่ี

กระชายมีสามชนิดคือ กระชายขาว กระชายเหลือง และ
กระชายดำ ส่วนกระชายเหลืองท่ีปลูกเป็นการค้ามีสองพันธ์คือ พันธ์ุพวง
(มีหัวค่อนข้างอ้วน นิยมใช้ทำกระชายซอง) และพันธุ์รากกล้วย
(นิยมใช้ทำเคร่ืองแกงสำเร็จรูป) จุดดินตากไว้ 7 วัน สีปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยอินทรีย์ บางทีต้องปรับปรุงดินด้วยปูนขาว ประมาณ 200-300
กก/ไร่ พรวนดินให้ดินโปร่ง ยกร่องขนานกว้าง 2.5-4.0 ม. เพ่ือ
สะดวกในการจัดการ เวลาปลูกใช้เหง้าท่ีมีสองราก แช่ท่อนพันธ์ุด้วย
สารป้องกันเช้ือรา เช่นไดเทน-เอ็ม 45  ปลูกด้วยระยะห่าง 20x20
ซม. กลบดินให้หัวเหง่าเสมอผิวดิน คลุมด้วยฟางแห้ง หรือวัสดุเหมาะสม
ท่ีหาได้ในท้องถ่ิน รดน้ำให้ชุ่ม เน่ืองจากมีปัญหาโรคเน่าจึงหลีกเล่ียง
การปลูกซ้ำที่เดิม หากปล่อยทิ้งไว้หลายปี สามารถกลับมาใช้แปลง
ปลูกเก่าได้ช่วยที่มีการพัฒนาการเจริญเจิบโตจะต้องให้น้ำสม่ำเสมอ
หรืออาจใช้การให้น้ำแบบฝนฝอย

เม่ืออายุ 7-8 เดือน ใบ และลำต้นจะเหลืองและยุบตัวจึง
สามารถเก็บเก่ียวเหง้าได้ก่อนท่ีจะถอนจะต้องดูดินเสียก่อน หากดิน
แห้งเกินไปก็ควรท่ีจะรดน้ำให้เปียก เพ่ือให้สามารถถอน หรือขุดด้วย
จอบได้ง่าย

ในการประเมินการลงทุนปลูกกระชายเหลืองในภาคกลาง
จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 8,950 บาท/ไร่ ได้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3 ตัน
(หากปลูกในดินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์อาจจะได้ถึง 4 ตัน) ราคาขาย
ของกระชายเหลืองอยู่ระหว่าง 8-70 บาท ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และ
ปริมาณท่ีมีในตลาด หากราคาขายกิโลกรัมละ 15 บาท คิดเป็นมูลค่า

45000 บาท หักแล้วได้กำไรสุทธิไร่ละ 36,050 บาท หากราคา
ในตลาดยังไม่ดี เจ้าของสวนจะไม่ขุด หากแต่เก็บไว้ในสภาพ
แปลงปลูก ค่อยขุดขายเม่ือมีราคาดีข้ึน
ประโยชน์ท่ีใช้เป็นอาหาร

จะใช้ในการประกอบอาหารเฉพาะในไทย และลาวคน
เวียดนาม และคนอินโดนีเซียใช้กระชายในการปรุงอาหารน้อยมาก
ส่วนมากใช้เหง้าอ่อน และแก่ใช้ทานเป็นผัก และเป็นส่วนประกอบ
ของเคร่ืองแกง  เคร่ืองขนมจีนน้ำยา ช่วยดับกลุ่มจึงนิยมใช้ในอาหาร
ผัดเผ็ดปลาดุก ปลาร้าหลน นำรากกระชายมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก
ตากแห้ง และบดเป็นผงชงเป็นน้ำชาจะช่วยในการบำรุงหัวใจ
ประโยชน์ท่ีใช้เป็นยา

คนจีนนำมาใช้เป็นยานานแล้ว มีชื่ออยู่ในสูตรยาโบราณ
ของจีนกระชายเป็น flavonoid inducer of chemo-protective and
antioxidant enzymes. มีน้ำมันหอมระเหย (1-3 %) ได้แก่
ocimene, camphore, geraniol, cineol, camphene, methyl
cinnamate   มี trace lements –alpha pinene, zingiberene,
gingiberone, curcumin, zedoarin ยาไทยโบราณระบุว่าต้องใช้
อย่างพอเหมาะใช้มากจะเกิด อาการระคายเคืองคนโบราณใช้
หัวกระชายเผาไฟ แล้วฝนด้วยน้ำปูนใส จะใช้แก้โรคปากแตก
ปากเป่ือย

อีกสูตรหน่ึงกล่าวว่ากระชายเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุง
กำลัง (ทานกับน้ำผ้ึง และเหงือกปลาหมอแดง) คนไทยโบราณ
เรียกรากกระชายว่านมกระชายจะช่วยแก้กามตายด้าน บำรุงกำหนัด
จึงสามารถเพิ่มสมรรถนะทางเพศ บางครั้งจึงนิยมเรียกว่าโสมไทย
สมาคมผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทยแนะนำให้เอาหัวกระชายต้ม
กินแทนน้ำ (บางกรณีใส่รากขัดมอญเพ่ิมเติม) ต้มน้ำ 3 เอา 1
ต้มในวันเสาว์กินให้หมดในวันน้ัน มี cineole มีฤทธ์ิลดการบีบตัว
ของลำใส้ แก้ไอ เป็นยาขับลม แก้บิด ริดสีดวงทวาร ขับฤดูขาว
รวมไปถึงแก้ฝีมีสาร pinostrobin  และ panduratin A มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือ
Escherichia coli  ทำให้เกิดอาการแน่นจุกเสียด จึงใช้แก้ท้องข้ึน
และท้องเฟ้อ ยังมีสาร boeserbergin cardamonin เมื่อสกัดใน
แอลกอฮอล์ และคลอโรฟอร์ม จะช่วยลดเช้ือโรคในช่องปาก
มีสารฤทธ์ิลดการอักเสบ สาร 6, 7-dimethoxy flavoneโดยสามารถ
การสังเคราะห์ postanglandin ใช้ทาภายนอกรักษาโรคกราก
เกล้ือน จากการศึกษาพบว่าสามารถต้านเช้ือ HIV–1ได้ แต่ถ้าใช้
ร่วมกับพลูคาว จะสามารถยับย้ังเซลล์มะเร็งได้นอกจากน้ียังใช้ทำ
ยาแก้ปวดเม่ือย

ถ่ินถำเนิดธรรมชาติ
อินเดีย  จีนตอนใต้  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แพร่หลายในโลกตะวันตกมาไม่นานนัก







เราอาสา...พัฒนา ใจเริงร่าและสามัคคี ล้วนต้ังจิตอุทิศชีพพลี
ผูกไมตรีแด่พี่น้องผองไทย... เมื่อเสียงเพลงเริ่มดังขึ้น เป็นสัญญาณ
บ่งบอกว่าค่ายของเราได้เริ่มขึ้นแล้ว รถเมล์ขนาด 40 ที่นั่ง ซึ่งเป็น
ยานพาหนะได้เคล่ือนตัวออกจากมหาวิทยาลัย และจะนำเราไปสู่ โรงเรียน
บ้านท่าข้าวเปลือก จังหวัดเชียงราย  ภายใต้โครงการ “ห้องสมุดความรู้
คู่สยามคูโบต้า” ท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศจาก บริษัท
สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด ภายใต้โครงการห้องสมุดสีเขียว
โดยที่โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกนี้มีห้องสมุดอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งได้ดำเนิน
การสร้างมาเป็นเวลาถึง 3 ปี แต่ยังไม่สำเร็จ เน่ืองจากไม่มีงบประมาณ
ท่ีเพียงพอต่อการสร้างน้ี ดังน้ัน เม่ือชมรมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการนี้ เราจึงมาปรับปรุง และ
ต่อเติมให้สำเร็จ โดยปกติค่ายของชมรมจะเป็นค่ายแบบบูรณาการ
ซึ่งจะมีการแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายจะแบ่งการ
ทำงานออกมา ดังน้ี โดย โครงงาน จะรับหน้าท่ีเก่ียวกับงานโครงสร้าง
ท้ังหลาย โดยค่ายน้ีก็จะมีการทาสีผนัง ติดฝ้าเพดาน ติดประตู ติดหน้าต่าง
เดินสายไฟ โครงสัมพันธ์ชาวบ้าน หรือ โครง สพช. มีหน้าท่ีผูกมิตรกับ
ชาวบ้านแนะนำตัวแลกเปล่ียนความรู้ต่างๆ

ในครั้งนี้เราได้ไปช่วยชาวบ้านปลูกข้าวโพดที่ใช้เป็น
อาหารสำหรับสัตว์ด้วย โครงสวัสดิการ หรือ โครง สวก.มีหน้าท่ี
ดูแลชาวค่าย ทำกับข้าวเองโดยไม่ไม่รบกวนชาวบ้าน และยังให้
บริการในด้านต่างๆ โครงสอน มีหน้าท่ีเก่ียวกับการผูกมิตรกับ
เด็กๆ ท้ังหลาย และให้ความสนุกสนาน ท้ังยังมีการให้ความรู้ใน
ด้านภาษา ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่เด็กๆ ในชุมชนน้ัน
และในครั้งนี้ยังได้ทำการซ่อมแซมหนังสือต่างๆ เพื่อใช้ใน
ห้องสมุดใหม่อีกด้วย

ค่ายของเราประทับใจในการต้อนรับและการดูแลเอา
ใจใส่จากชาวท่าข้าวเปลือกเป็นอย่างมาก โดยมีการทำพิธีบาย
ศรีสู ่ขวัญ จัดการแข่งขันกีฬาสีร่วมกับนักศึกษา เอื ้อเฟื ้อ
ปัจจัยในการประกอบอาหาร ท้ังปลาร้า มะขาม กระถิน มะนาว
พริก ทั้งยังส้มโออีกหลายกระสอบใหญ่ นักศึกษาชมรมอาสา
พัฒนาชนบท มฟล. ขอขอบคุณจากใจจริง

นี่ก็เป็นการทำงานอีกก้าวหนึ่งของชมรมอาสาพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ดำเนินตามปณิธานของ
ชมรมท่ีว่า �งานหนัก ไม่เคย ฆ่าคน�

หนังสือเล่นนี ้ได้รับการพัฒนามาจากเอกสาร
ประกอบการสอนในรายว ิชากฎหมายร ัฐธรรมน ูญ
ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซ่ึงผู้เขียน
กล่ันกรองมาจากประสบการณ์กว่าส่ีปี

เมื่อเปิดอ่านภายในเล่มก็เห็นว่าเป็นหนังสือที่เน้น
ภาษากะทัดรัด เข้าใจง่าย อ่านสบาย ไม่เหมือนกับหนังสือ
กฎหมายท่ัวๆ ไป

ในหนังสือเล่มน้ียังได้สอดแทรกเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ
ล่าสุด ก็คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
ซ่ึงเพ่ิงจะถูกยกเลิกไป รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2549 ซ่ึงถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเปรียบเทียบกันครบถ้วนกันทุก
ในทุกรายละเอียดกันเลยทีกันเดียว

นอกจากนี้ยังเอาใจนักศึกษานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
ของทุกๆ สถาบัน โดยได้รวบรวมข้อสอบเก่าในรายวิชาน้ี ย้อนหลัง
3 ป ีพร้อมคำอธิบายแนวการตอบชัดเจน

ใครที่กำลังมองหาหนังสือกฎหมายดีๆ สักเล่ม คงจะ
พลาดไม่ได้กับหนังสือ �หลักรัฐธรรมนูญ� เล่มน้ี

�หลักรัฐธรรมนูญ�
(จำนวน 322 หน้า, ราคา 250 บาท)

โดย อาจารย์ณัฐกร วิทิตานนท์
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YouTube (www.youtube.com) เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก และถ้าใครไม่รู้จักเว็บน้ี ถือว่าไม่ใช่เด็กแนว
ด้านไอทีแน่นอน เว็บไซต์น้ีเป็นเว็บไซต์ท่ีให้ผู้เข้ามาเย่ียมชมเว็บ
สามารถดู และแบ่งปันคลิปวิดีโอฟรีทุกรูปแบบ ผ่านทางเว็บไซต์
อาทิ วิดีโองานเทศกาศต่างๆ งานอดิเรก วิดีโอส่วนตัว แอบถ่าย
หวาดเสียว วาบหวิว ขำขัน เหลือเช่ือ ผีหลอก โกหก และอีกมากมาย
ท่ีอยากจะแบ่งปันกัน ดูเว็บน้ีเปิดให้บริการต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์
2549 โดยระยะเร่ิมต้นเป็นเพียงแค่แบ่งปันวิดีโอส่วนตัวกันดูจน
ขยายกลายเป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหน่ึงผ่านทางอินเตอร์เน็ต
เว็บ YouTube มีอัตราการเจริญโตอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เข้ามาเย่ียม
ชมเว็บไซต์ทะลุหลัก 100 ล้านครั้งต่อวัน หรือคิดเป็นราว 29
เปอร์เซ็นต์ของยอดการเปิดดูคลิปวิดีโอบล็อกทั้งหมดในสหรัฐฯ

YouTube คืออะไร?

โดยไฟล์วิดีโอ จะเป็นไฟล์คลิปส้ันๆ ไม่เกิน 10 นาที ขนาด
วิดีโอไม่เกิน 100MB ถ่ายทำโดยประชาชนท่ัวไป แล้วอัพโหลดข้ึนสู่
เว็บไซต์ของ YouTube โดยมีการแบ่งประเภทและจัดอันดับคลิปเอา
ไว้ด้วย เช่น ไฟล์ล่าสุด, ไฟล์ท่ีมีผู้ชมมากท่ีสุด, ไฟล์ท่ีได้รับการโหวต
มากท่ีสุด ฯลฯ โดยข้ันตอนในการใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้มีความยุ่งยาก
เพียงแค่สมัครสมาชิกคล้ายกับการสมัครอีเมล์ และสามารถอัพโหลด

ไฟล์ได้ตามต้องการในรูปแบบ MPEG4 (Divx, Xvid) 320x240  resolution โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดวิดีโอคล๊ิปของเรา และยืนยัน
การส่ง เพียงเท่าน้ี วิดีโอคลิปของเราก็จะถูกแบ่งปันให้คนท่ัวโลกได้ดูกัน

ในแต่ละเดือนมีผู้อัพโหลดวิดีโอข้ึนเว็บกว่า 65,000 เร่ือง สูงข้ึน เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคมท่ีมีคลิปใหม่ราว 50,000 เร่ือง และมี
สมาชิกเพ่ิมข้ึนเดือนละ 20 ล้านคน จนทำให้ microsoft และ google ตกเก้าอ้ี เพราะไม่คาดคิดว่าการแบ่งปันไฟล์วิดีโอธรรมดาๆ จะประสบ
ความสำเร็จได้ขนาดน้ี ทำให้มีข่าวการซ้ือขายเว็บไซต์น้ีจาก google ในราคา 1.65 พันล้านเหรียญสหรัฐ !!!

แต่ถ้าเราอยากจะดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอเก็บไว้ในเคร่ืองเรา
เพ่ือใช้ดูภายหลังน้ัน ไม่สามารถทำได้ครับ เพราะทางเจ้าของเว็บไซต์
ไม่อนุญาต แต่ก็ไม่เกินความพยายามครับ Dr.Freak หาวิธีให้ได้โดย

โดยก่อนที่เราจะคลิกเปิดไฟล์วิดีโอจากลิงค์ในเว็บ YouTube ให้คลิกขวาแล้วทำการ copy ตำแหน่งลิงค์นั้นๆไว้ แล้วไปที่เว็บ
http://keepvid.com/ เพ่ือทำการวางลิงค์ท่ีเราคัดลอกมา และทำการดาว์นโหลดได้ตามต้องการครับ แต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้ทุกท่าน
ใช้สติในการชม และถ้าจะแบ่งปันไฟล์วิดีโอของเราเองก็ไม่ควรท่ีจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของใคร หรือแอบถ่ายใครโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพราะอาจจะมีความผิดทางกฏหมายได้นะครับ

 Dr-Freak@hotmail.com
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